

Số: /BC-VHTT

Gia Lộc, ngày tháng 03 năm 2024

## BÁO CÁO

### Kết quả chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024

Căn cứ kế hoạch số 5043/KH-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024; Thực hiện sự chỉ đạo của sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương về việc báo cáo kết quả chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024, phòng Văn hóa và Thông tin huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

##### 1. Việc ban hành các văn bản đẩy mạnh chuyển đổi số

Quý I năm 2024, UBND huyện Gia Lộc đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Chính phủ, của UBND tỉnh về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn với cải cách hành chính, cụ thể như sau:

Ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2024 về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện Gia Lộc năm 2024; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 28/02/2023 về việc thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh triển khai các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện Gia Lộc; Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 15/9/2021 về việc chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn huyện Gia Lộc; Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 15/9/2021 về việc triển khai phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn huyện Gia Lộc; Kế hoạch số 21/KH-UBND, ngày 18/02/2021 về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Gia Lộc; Kế hoạch số 01/KH-UBND, ngày 04/01/2024 của UBND huyện Gia Lộc về việc xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Gia Lộc năm 2024; Công văn số 54/UBND-VHTT ngày 15/01/2024 về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; Chỉ đạo tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/3/2021 của Ban Chấp hành

Đảng bộ tỉnh Hải Dương về Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; rà soát, tổng hợp số liệu và tài liệu kiểm chứng phục vụ đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số (DTI) tỉnh Hải Dương...

## **2. Việc thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện**

Ngày 27 tháng 12 năm 2021, UBND huyện Gia Lộc đã ban hành Quyết định số 4010/QĐ- UBND về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện Gia Lộc, gồm 19 thành viên, do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội làm Phó Ban Chỉ đạo.

## **II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI QUÝ I/2024**

### **1. Về nhận thức**

Công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện Gia Lộc đã đạt được những kết quả khá rõ nét, đặc biệt là nhận thức của người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở về chuyển đổi số không ngừng được nâng cao. Đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn kết chặt chẽ chuyển đổi số với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh....

### **2. Hoạt động chính quyền số**

#### **2.1. Kết quả xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật**

Quý I năm 2024, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí để triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Tỷ lệ máy tính trung bình/cán bộ, công chức, viên chức đạt 100% đối với cấp huyện; cấp xã đạt 100%. Tỷ lệ các trường có giảng dạy môn tin học đạt 100%.

- 100% máy tính các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn được kết nối mạng Internet.

- Chỉ đạo duy trì hiệu quả Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến cấp huyện và các xã, thị trấn, đảm bảo việc kết nối và tổ chức các cuộc họp trực tuyến của Trung ương và tỉnh.

#### **2.2. Kết quả xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng**

##### **2.2.1. Kết quả duy trì thực hiện hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc**

Quý I năm 2024, các phòng chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục duy trì, vận hành tốt hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc từ huyện đến cơ sở, đảm bảo kết nối gửi, nhận liên thông văn bản điện tử giữa các đơn vị trên địa bàn huyện và được kết nối với Trục liên thông văn bản Quốc gia. Đến nay, 100% các phòng chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn đã sử dụng hiệu quả hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc. 100% chế độ báo cáo định kỳ và văn bản hành chính của huyện (*trừ văn bản mật*) được gửi nhận bằng văn bản điện tử.

### ***2.2.2. Kết quả ứng dụng thư điện tử công vụ:***

Ban hành công văn đơn đốc các cơ quan, đơn vị sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ Gmail.haiduong.gov.vn trong trao đổi công việc, trao đổi văn bản điện tử với tổ chức và công dân qua môi trường mạng. Chỉ đạo rà soát, lập danh sách đề nghị sở Thông tin và Truyền thông khóa 21 địa chỉ thư công vụ của cán bộ, công chức đã nghỉ hưu hoặc từ trần. Đến nay, toàn huyện đã cấp được 434 địa chỉ thư công vụ cho cán bộ, công chức. Đại đa số các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và cán bộ, công chức đã thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ phục vụ giao dịch công việc.

### ***2.2.3. Về triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước:***

Tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng theo quy định của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Quý I năm 2024, đã chỉ đạo rà soát, đề nghị cấp chứng thư số cho 05 cá nhân; đề nghị thay đổi nội dung thông tin chứng thư số cho 03 cá nhân. Đến nay, 100% các văn bản do UBND huyện ban hành được tích hợp chữ ký số điện tử trong phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

### ***2.2.4. Kết quả duy trì, phát triển Cổng thông tin điện tử của huyện***

Cổng thông tin điện tử huyện và Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn được xây dựng với phiên bản mới, đã hoàn thành việc chuyển dữ liệu ở Cổng/Trang thông tin điện tử cũ sang Cổng/Trang thông tin điện tử mới và bước đầu vận hành bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về cung cấp thông tin trên Cổng/trang thông tin điện tử; Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Trong kỳ báo cáo, Cổng thông tin điện tử huyện tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; duy trì nền nếp chuyên mục cải cách hành chính và chuyển đổi số; bộ thủ tục hành chính được công khai, cập nhật thường xuyên; các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, quy hoạch ngành, lĩnh vực, lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện được công khai đầy đủ theo quy định.. Quý I năm 2024, Cổng thông tin điện tử huyện đã đăng trên 100 tin, bài; các tin bài đảm bảo chất lượng, phản ánh kịp thời các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện và thông tin cần thiết đối với tổ chức và công dân. Đến ngày 28 tháng 3 năm 2024, Cổng thông tin điện tử huyện có 89.131 lượt người truy cập trên Cổng thông tin điện tử mới của huyện.

Trang Thông tin điện tử các xã, thị trấn bước đầu thực hiện tốt chức năng là kênh thông tin chính thống của các xã, thị trấn; chất lượng tin, bài, hình ảnh đăng tải ngày càng được nâng lên, đa dạng về nội dung và hình thức.

#### **2.2.5. Kết quả xây dựng, phát triển các ứng dụng nội bộ**

Bên cạnh việc sử dụng các ứng dụng dùng chung, một số cơ quan, đơn vị đã sử dụng các phần mềm chuyên ngành phục vụ công việc như: Phòng Nội vụ sử dụng phần mềm Quản lý nhân sự; phòng Tài chính - Kế hoạch sử dụng phần mềm Tài chính - Kế toán, quản lý tài sản, phần mềm Misa, phần mềm Quản lý kinh doanh; Phòng Tài nguyên - Môi trường sử dụng phần mềm vẽ bản đồ; Phòng Kinh tế - Hạ tầng sử dụng phần mềm chạy dự toán xây dựng, Autocard; Phòng Tư pháp sử dụng phần mềm Quản lý hộ tịch; Phòng Lao động - Thương binh và xã hội sử dụng phần mềm quản lý đối tượng chính sách, người có công; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa huyện sử dụng phần mềm điện tử hiện đại cập nhật hồ sơ toàn huyện; phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh huyện sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở...

#### **2.2.6. Kết quả xây dựng, phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp**

- **Nhiệm vụ triển khai hệ thống một cửa điện tử:** Tăng cường chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận một cửa huyện và các xã, thị trấn trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính nhằm liên thông giải quyết các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến. UBND huyện và 100% các xã, thị trấn tiếp tục duy trì và thực hiện tốt hệ thống phần mềm một cửa điện tử quản lý tập trung thống nhất trong toàn tỉnh. 100% hồ sơ được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa, được xử lý qua hệ thống phần mềm.

- **Nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến:** Đến nay, 100% thủ tục hành chính của huyện và UBND các xã, thị trấn đã được tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại địa chỉ [dichvucong.haiduong.gov.vn](http://dichvucong.haiduong.gov.vn) để phục vụ các tổ chức và công dân tham gia giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

### **3. Hoạt động kinh tế số**

Quý I năm 2024 Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn/khu dân cư đã hướng dẫn người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký, lập tài khoản và phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn đưa các sản phẩm lên giới thiệu, giao dịch trên các sàn thương mại điện tử. Ngoài ra Cơ quan Huyện đoàn cùng một số Tổ CNSCĐ, UBND các xã, thị trấn được sự tạo điều kiện của Huyện ủy, UBND huyện đã xây dựng bản đồ số hóa các di tích lịch sử được 18 địa điểm là di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn (trong đó đã xây dựng bản đồ số hóa được 16 di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia; 01 di tích cấp tỉnh và 01 di tích lịch sử văn hóa các mạng, phục vụ khách thập phương tìm hiểu, tham quan du lịch...

#### **4. Hoạt động xã hội số**

Quý I năm 2024, UBND huyện đã tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng từng bước đi vào nề nếp. Toàn huyện đã thành lập và kiện toàn được: 01 Tổ chỉ đạo triển khai CNSCD cấp huyện với 18 thành viên; 18 Tổ chỉ đạo triển khai CNSCD cấp xã với 337 thành viên và 106 tổ công nghệ số cộng đồng thôn/khu dân cư với 547 thành viên. Tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tiếp tục hướng dẫn nhân dân cài đặt các app ứng dụng, đặc biệt trong giai đoạn này đã và đang tích cực triển khai hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt app ứng dụng Smart-HaiDuong bước đầu ghi nhận kết quả tốt.

#### **5. Sử dụng nền tảng số**

Quý I năm 2024, UBND huyện Gia Lộc đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành vào cuộc phối hợp triển khai các nền tảng số chung, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, các phần mềm dùng chung được sử dụng như: Phần mềm kế toán Misa; phần mềm Misa quản lý cán bộ; phần mềm quản lý văn bản điều hành; quản lý thông tin cơ sở...

#### **6. Về dữ liệu số**

Quý I năm 2024 (*thời gian từ 15/12/2023 đến 14/03/2024*), tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo là: 7.107 hồ sơ (trong đó trực tuyến 6.762 hồ sơ đạt 95,1%). Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 6.985 hồ sơ (trong đó, giải quyết trước hạn: 6.780 hồ sơ (đạt 97,1%), đúng hạn: 287 hồ sơ (đạt 2,9%). Trong đó:

+ Cấp huyện: Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 1.089 hồ sơ (trong đó trực tuyến: 695 hồ sơ, đạt tỷ lệ 70,8%). Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 1.037 hồ sơ. (trong đó, giải quyết trước hạn: 861 hồ sơ (đạt 83,0%), đúng hạn: 176 hồ sơ (đạt 17,0%).

+ Cấp xã: Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 6.018 hồ sơ (trực tuyến: 5.778 hồ sơ, đạt 99,0%). Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 5.948 hồ sơ (trong đó, giải quyết trước hạn: 5.919 hồ sơ (tỷ lệ 99,5%), đúng hạn: 29 hồ sơ (đạt 0,5%).

#### **7. Về đảm bảo an toàn, an ninh mạng**

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành số 990/KHPH-CAH-PVHTT, ngày 03/10/2019 giữa Công an huyện và Phòng Văn hóa Thông tin về việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện Gia Lộc.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức. Triển khai tuyên truyền về sử dụng website và đầu số 156 tra cứu thông tin tên miền để hỗ trợ người dân, đồng thời nhằm triển khai tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng ngừa các website có dấu hiệu lừa

đảo, vi phạm trên mạng Internet. Cơ bản máy tính cá nhân của cán bộ, công chức được cài đặt phần mềm diệt virus bản quyền để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; 100% người sử dụng máy tính đề thực hiện các bước để quét phát hiện và làm sạch mã độc trên không gian mạng ở máy tính có kết nối mạng của mình sử dụng.

## **8. Kết quả xây dựng, phát triển đô thị thông minh**

Chỉ đạo phát triển các dịch vụ đô thị thông minh phù hợp điều kiện, đặc thù, nhu cầu thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đến nay, trên địa bàn huyện đã triển khai lắp đặt được 75 Camera giám sát an ninh trật tự và giám sát an toàn giao thông ở 25 điểm.

## **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Về ưu điểm:**

Quý I năm 2024, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2024 về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện Gia Lộc năm 2024. Kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Chính phủ và UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Hạ tầng kỹ thuật CNTT tại các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách hành chính.

Việc triển khai các ứng dụng CNTT như: Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hòm thư công vụ, chữ ký số, cổng thông tin điện tử... có nhiều chuyển biến tích cực, tạo ra môi trường và tác phong làm việc hiện đại, góp phần vào thực hiện cải cách hành chính. Kết quả chấm điểm chỉ số Chuyển đổi số (DTI) của huyện Gia Lộc năm 2023 được UBND tỉnh đánh giá xếp thứ nhất toàn tỉnh.

### **2. Tồn tại, hạn chế**

- Nguồn nhân lực đảm trách về CNTT chủ yếu là kiêm nhiệm, không có cán bộ được đào tạo chuyên sâu về CNTT nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin.

- Chưa bố trí kinh phí hoạt động cho Tổ Chỉ đạo công nghệ số cộng đồng cấp huyện, xã; Tổ công nghệ số cộng đồng thôn/khu dân cư do đó ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của tổ cũng như hoạt động đào tạo bồi dưỡng thường xuyên cho các thành viên.

## **IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2024**

### **1. Về hoàn thiện thể chế phục vụ xây dựng và phát triển chính quyền điện tử**

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản của Đảng, nhà nước, của UBND tỉnh liên quan đến chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Tăng cường vai trò chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số huyện Gia Lộc; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Chỉ đạo, triển khai bộ chỉ số chuyển đổi số cấp huyện; xây dựng, ban hành bộ chỉ số chuyển đổi số cấp xã và triển khai đánh giá, chấm điểm chỉ số chuyển đổi số đối với UBND các xã, thị trấn theo hướng dẫn của sở Thông tin và Truyền thông.

- Tích cực triển khai thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

- Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

## **2. Hạ tầng kỹ thuật**

- Tập trung đầu tư, nâng cấp trang thiết bị CNTT cho các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn đảm bảo trang thiết bị hiện đại, đồng bộ.

- Tiếp tục duy trì, nâng cấp hạ tầng hội nghị trực tuyến của huyện, đảm bảo kết nối thông suốt với các hội nghị trực tuyến của Trung ương, của tỉnh.

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương khai thác và phát huy có hiệu quả hạ tầng CNTT đã được đầu tư phục vụ công tác quản lý, điều hành, tác nghiệp.

- Phối hợp triển khai thực hiện các chương trình, dự án về CNTT của tỉnh đảm bảo trang thiết bị hiện đại, đồng bộ và thống nhất.

## **3. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước**

- Chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, đảm bảo 100% chế độ báo cáo định kỳ và văn bản hành chính (*trừ văn bản mật*) được gửi nhận bằng văn bản điện tử.

- Tiếp tục duy trì, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của Công thông tin điện tử huyện, Trang thông tin điện tử một số cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn.

- Chỉ đạo duy trì thường xuyên hệ thống thư điện tử công vụ của tổ chức và cán bộ, công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, cập mới thư điện tử công vụ cho cán bộ, công chức các xã, thị trấn.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai ứng dụng chữ ký số, tích hợp chữ ký số trong phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

- Phối hợp xây dựng các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các cơ quan nhà nước theo các dự án, nhiệm vụ về ứng dụng CNTT của tỉnh.

#### **4. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp**

- Tiếp tục duy trì, quản lý tập trung hệ thống một cửa điện tử tại cấp huyện và cấp xã đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước....

#### **5. Đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức CNTT**

- Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức và thành viên tổ công nghệ số cộng đồng các thôn, khu dân cư.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị.

#### **6. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin**

- Tham gia các lớp tập huấn, diễn tập, phòng ngừa sự cố, bảo đảm các điều kiện sẵn sàng đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố máy tính do sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

- Phối hợp triển khai mô hình bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho hệ thống thông tin theo mô hình “4 lớp”.

Trên đây là báo cáo kết quả chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024.

**Nơi nhận:**

- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Lê Văn Sáu**